

รายนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ หน่วยงานต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน)

ลำดับ	ชื่อข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)	วันที่ลงนาม	ผู้ดำเนินการ
1	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	15 พ.ย. 64	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
2	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	13 ม.ค. 65	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
3	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต	14 มี.ค. 65	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช กับ หน่วยงานต่างๆ
ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน)

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่	บันทึกข้อตกลง	
			จัดทำแล้ว	อยู่ระหว่างการหารือ
1	รองอธิการบดี (ดร.วราภรณ์ สีหนาท) รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมประชุมหารือในการจัดหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และรายวิชาปรุงความสุข	8 ต.ค. 64	√	
2	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเข้าหารือกับอธิการบดี รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารส่วนงาน ประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ	14 ต.ค. 64	√	
3	ประธานสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทยและประธาน มูลนิธิอโศกไทยเข้าพบอธิการบดีและวิทยาลัยพัฒนาชุมชน เมืองเพื่อหารือความร่วมมือ	10 พ.ย. 64		√
4	บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด(มหาชน) เข้าหารือความร่วมมือ ประเด็นการรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรอาคาร เข้าฝึกประสบการณ์	17 พ.ย. 64		√
5	มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ดำเนินการจัดโครงการ VAJIRA LAB SHOWCASE (First Time) เปิดบ้าน “วชิรแล็บ” ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ผู้ผลิตเข้าเยี่ยมชมและ ทำความรู้จักกับบริษัท วชิรแล็บ เพื่อสังคม จำกัด	29 พ.ย. 64	√	
6	พิธีปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับสถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล ดำเนินการจัด การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 66 คน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564	30 พ.ย. 64	√	
7	คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ประชุมร่วมกับคณะพยาบาล ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อ วางแผนการทำงานร่วมกันในประเด็นการประเมินสมรรถนะ นักศึกษาพยาบาล	13 ม.ค. 65	√	
8	วิทยาลัยพัฒนามหานคร หารือร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (กก.) เพื่อหารือโครงการบริการวิชาการ ร่วมกัน อาทิเช่น โครงการสร้างเสริมเครือข่ายการเรียนรู้และ	21 ม.ค. 65		√

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่	บันทึกข้อตกลง	
			จัดทำแล้ว	อยู่ระหว่างการหารือ
	ความร่วมมือของนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขต			
9	มหาวิทยาลัยร่วมหารือกับกรุงเทพมหานคร ประเด็นการจัดสรรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	กุมภาพันธ์ 65	√	
10	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมหารือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประเด็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข	9 ก.พ. 65		√
11	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุโขทัย ร่วมหารือกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10 ก.พ. 65	√	
12	มหาวิทยาลัยฯ ประสานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต่ออายุความร่วมมือ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วัตถุประสงค์เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารกับการวิจัย) ลงนามเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565	มีนาคม 65	√	
13	มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ สถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเลและกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางการศึกษา ไทย-จีน และจัดโครงการอบรมภาษาจีน ระดับ HSK 1 จำนวน 15 บทเรียน รวม 36 ชั่วโมง โดยจัดพิธีเปิดและเริ่มการเรียน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565	16 มี.ค. 65	√	